

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2024), phát động 07 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Đại Lộc (28/3/1975-28/3/2024), được sự thống nhất của lãnh đạo Phòng GDĐT Đại Lộc và lãnh đạo địa phương, trường THCS Kim Đồng đã tổ chức Hội trại “ *Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên đoàn*” từ ngày 21/3/2024 đến 22/3/2024) và đêm văn nghệ với chủ đề “*Thắp sáng ước mơ*” vào lúc 18h30, ngày 21/03/2024 ; nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng hào hùng của dân tộc trong đấu tranh giành lại độc lập dân tộc; khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực trong toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh; biểu dương thành tích dạy và học của nhà trường trong thời gian qua.



Về dự và chúc mừng Hội trại cũng như đêm văn nghệ có đông đủ các Lãnh đạo địa phương, các Mạnh thường quân, các công ty xí nghiệp đóng trên địa bàn xã

Đại Đồng cũng như đại diện Hội Cha mẹ học sinh... cùng toàn thể quý thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm và đội viên của Liên đội đã tham dự đông đủ.



Sinh thời Bác Hồ đã từng nói: *“Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”*. Với ý nghĩa đó, bên cạnh hoạt động ôn lại kỷ niệm, Chi đoàn trường còn tổ chức sân chơi cho các em học sinh để các em có dịp vừa học vừa chơi qua đó bồi dưỡng tình cảm đối với tổ chức Đoàn, có ý thức rèn luyện bản thân để vững bước tiến lên Đoàn; đồng thời tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử truyền thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 93 năm cống hiến và trưởng thành.

Tại Ngày hội, nhiều hội thi ý nghĩa đã diễn ra như Hội thi đồng diễn, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng cắm lều trại, nhảy bao bố, kéo co, bước chân đoàn kết, triển lãm gian hàng ẩm thực... Chính sân chơi bổ ích này là nơi để các em giao lưu học hỏi, thể hiện sức mạnh, sáng tạo, năng động giữa các Chi đội để nâng cao ý thức tự quản, ý thức về cuộc sống tập thể, vui chơi cộng đồng.



















Đêm văn nghệ với chủ đề “*Thắp sáng sáng ước mơ*” với sự tham gia của 19 tiết mục đến từ 19 đơn vị lớp đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu và mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Mỗi phần biểu diễn là một hoạt cảnh về những câu chuyện lịch sử, ca ngợi truyền thống đấu tranh hào hùng của ông cha ta, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tuổi trẻ cũng như tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam... Bên cạnh, những giai điệu về Tổ quốc, các tiết mục nhảy hiện đại đầy sôi động và lời cuốn đã mang đến không khí trẻ trung, vui tươi cho chương trình. Đặc biệt, phần trình diễn thời trang mang tên “*Màu của nắng*” đã giúp cho những siêu mẫu học đường tự tin tỏa sáng, khoe cá tính trong các bộ trang phục dân tộc đầy sắc màu.









Cũng trong đêm văn nghệ, nhằm động viên tinh thần cho các em học sinh có thêm động lực vượt qua khó khăn trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, ông Nguyễn Đăng Chương- Phó chủ tịch huyện Nam Giang cùng các Mạnh thường quân đã hỗ trợ nhiều suất quà có giá trị. Tổng số tiền mỗi em học sinh nhận được là 500 nghìn đồng



*Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn* đã khép lại trong niềm hân hoan, phấn khởi của các em học sinh. Đây là hoạt động ngoại khoá bổ ích, vừa là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, nhân văn, lòng biết ơn các thế hệ đi trước và tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và hiệu quả đã rèn luyện cho các em các kỹ năng sống, giá trị sống và trải nghiệm bản thân để hoàn thành tốt vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước; góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.